
102.fundur hverfisnefndar Holta og hlíðarhverfis 

Mættir: Berglind, Elvar, Páll Árdal, Eiríkur, Einar Gauti og Auður. Fjarverandi er Helgi Stefánsson. 

Fundurinn haldinn á kaffihúsi. 

1. Umhverfisfé 

Notað til að setja upp hýsið yfir grillið. Setja spjald upp til leiðbeiningar þeim sem nota grillið 

og til að fjárfesta í 2 körfuboltakörfum sem setja skal á lóð Glerárskóla. Elvari er gefið leyfi til 

að sjá um körfuboltaspjaldakaupin fyrir hönd hverfisnefndar. Skoða skal í haust hvernig 

staðan verði svo hægt sé að styrkja leikskólann og grunnskólann í hverfinu. 

2. Facebook síðan 

Nefndin er samróma um að opna síðuna fyrir alla og reyna að nýta hana sem upplýsingasíðu 

og málefnasíðu.  

3. Leikskólamálefni 

Auður hefur verið valin af nefndinni til að vera talsmaður hennar um þau málefni sem snúa 

að leikskólamálum í hverfinu. Akureyrarbær hefur sagt að byrja eigi strax 2017 að byggja 

leikskóla við Glerárskóla og munum við fylgjast mjög náið með þeirri framvindu. 

4. Sumarfrí 

Frá og með þessum fundi er hverfisnefndin farin í sumarfrí og hittist aftur í skólabyrjun í 

september 2017. 

 

Ritari: Berglind Rafnsdóttir 

 


